

สรุปข่าวประจำวัน 4-10 สิงหาคม 2564

เอกชนลุยส่งออกข้าว แนวโน้มบาทอ่อน-ทั้งปีแตะ 6 ล้านตัน

เอกชนลุยส่งออกข้าว – สมาคมผู้ส่งออกข้าวระบุดังปีหลังของปีนี้ส่งออกข้าวไทย น่าจะปรับตัวดีขึ้น เหตุค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ส่งผลให้ราคาข้าวไทยปรับลดลงในระดับที่แข่งขันได้ แต่ยังมีปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่พุ่งสูงขึ้นอาจส่งผลให้ คำสั่งซื้อมีปริมาณลดลง

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 การส่งออกข้าวน่าจะดีขึ้น เพราะคาดว่า ในปีนี้ผลผลิตข้าวของไทยจะเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลง ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้

โดยในช่วงนี้ข้าวขาว 5% ของไทยราคาอยู่ที่ 402 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 388-392, 383-387 และ 378-382 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ ส่วนข้าวเหนียวของไทยราคาอยู่ที่ 415 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ขณะที่ราคาข้าวเหนียวของอินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 353-357 และ 396-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ ขณะที่ในเดือนก.ค.2564 สมาคมคาดว่าจะส่งออกข้าวได้มากกว่า 400,000 ตัน เพราะคาดว่าตลาดสำคัญในแถบแอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชีย มีแนวโน้มที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นทั้งข้าวขาวและข้าวเหนียว เนื่องจากราคาข้าวของไทยปรับลดลงมาอยู่ในระดับที่ไม่ห่างจากคู่แข่งมากนัก ประกอบกับความต้องการข้าวในตลาดต่างประเทศเริ่มมีมากขึ้นเพราะอุปทานข้าวในประเทศมีน้อยลง

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) ซึ่งมีตลาดหลักคือ สหรัฐ ฮองกง สิงคโปร์ แคนาดา ในเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา กลับส่งออก ได้เพียง 61,816 ตัน ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากยังคงมีปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางเดินเรือที่ไปยังภูมิภาคอเมริกาที่ค่าระวางเรือพุ่งสูงขึ้นถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้ต้นทุนรวมของผู้ซื้ออยู่ในระดับที่สูงมากแม้ว่าราคาข้าวหอมมะลิไทยจะปรับลดลงก็ตาม จึงส่งผลให้คำสั่งซื้อมีปริมาณลดลง

จากการหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดถึงทิศทางตลาดข้าวไทยปี 2564 สมาคมเป้าหมายการส่งออกข้าวปี 2564 ไว้ที่ 6 ล้านตัน เพิ่มจากปี 2563 ที่ส่งออกได้ 5.7 ล้านตัน โดยจะมุ่งเน้นใน 3 ตลาดหลัก ได้แก่ ตลาดพริเมียม เน้นข้าวหอมมะลิและข้าวหอมไทย ตลาดทั่วไป เน้นข้าวขาวและข้าวเหนียว และตลาดเฉพาะ เน้นข้าวเหนียว ข้าวกล้องและข้าวสี โดยกำหนดมาตรการเพื่อผลักดันการส่งออก เช่น แรงประชาสัมพันธ์ ข้าวไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับข้าวไทยว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยใช้ Think Rice Think Thailand ถ้าคิดถึงข้าว ต้องคิดถึงประเทศไทย

เร่งรัดเปิดตลาดการขายข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) เจริญการค้าเสรีนำเข้า และอุปสรรคการนำเข้าในการทำความตกลง การค้าเสรี (เอฟทีเอ) ครอบคลุม เช่น เม็กซิโก สหภาพยุโรป (อียู) และสหราชอาณาจักร (ยูเค) เป็นต้น

ที่มา ข่าวสด

ครั้งแรก ขดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ส่งออก 3% เก็บข้าว

ผู้ส่งออกเฮ “จรินทร์” ไฟเขียว ขดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ส่งออก 3% เก็บข้าว ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ นายกรัฐมนตรี ประกาศผลผลิตออกมาหวังช่วยดึงราคาขยับ ท้นโควิดคลาย

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom มีมติเห็นชอบเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกร ประกันรายได้ข้าว ปีที่ 3 ซึ่งปีนี้พิเศษเพิ่มโครงการขดเชยดอกเบี้ย 3% ให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2563/64 ให้กับผู้ส่งออก เป็นครั้งแรกในวงการข้าวไทย ปกติทุกปีจะมีเฉพาะแค่โรงสี และสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ เท่านั้น

ต่อกรณีดังกล่าวนี้ นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจ มองว่าคงจะช่วยชะลอข้าวที่จะออกมาคาดการณ์ผลผลิตข้าวจะมีมาก อาจจะทำให้ราคาข้าวถูกลงไปอีก ซึ่งการเก็บสต็อก ก็เหมือนการสร้างดีมานด์เทียมเก็บข้าวไว้ ก็หวังว่าในอนาคตราคาข้าวจะสูงขึ้น จะได้ขายออกมา แต่ที่ผ่านมาทางผู้ส่งออกไม่เคยได้รับการช่วยเหลือแบบนี้เลย ส่วนวิธีการปฏิบัติเป็นอย่างไร ก็ยังไม่ได้ศึกษาว่าจะช่วยอย่างไรบ้าง ก็คงต้องไปดูกันอีกครั้งในอนาคต

“ที่ผ่านมาเคยทำให้กับข้าวเปลือกที่โรงสีเก็บไว้ แล้วคราวนี้มาถึงผู้ส่งออกด้วย อย่างที่ทราบฝนฟ้าค่อนข้างดี เพราะฉะนั้นผลผลิตอาจจะมากขึ้นกลับไปเป็นปีปกติ อย่างลิ้มว่าที่ผ่านมา 2 ปี เป็นปีที่ประเทศไทยเผชิญภัยแล้ง ผลผลิตค่อนข้างจะน้อย ซึ่งคาดว่าปีนี้ผลผลิตค่อนข้างจะมากโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ เพราะว่าภาคอีสานฝนก็ดี เนื่องจากปัญหาโควิดคนกลับบ้านกันเยอะ ทำให้แรงงานในต่างจังหวัดมีมากขึ้น”

ส่วนตลาดข้าวหอมมะลิค่อนข้างจะจำกัด เพราะว่าเราไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา คนไทยรายได้น้อยลงแทนที่จะรับประทานข้าวหอมมะลิก็หันมาเลือกรับประทานข้าวราคาถูกกว่า การส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ยุโรป ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของไทยก็มีปัญหาเรื่องต้นทุนค่าซึ่งค่าขนส่งเพิ่มไป 5-6 เท่า ค่าตู้ไปสหภาพยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ราคาต่อตู้ (20 ตัน) 16,000- 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเฉลี่ย ค่าขนส่งประมาณตันละ 700-800 ดอลลาร์สหรัฐ เรียกว่าแพงกว่าค่าข้าวไปแล้ว จากเดิมตู้ละ 2,000- 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ ราคาค่าขนส่งดูแนวโน้มราคาน่าจะขยับขึ้นอีก ยังไม่นิ่ง ดังนั้นส่งออกข้าวหอมมะลิในฤดูใหม่นี้จะมีปัญหา แต่ยังมีจำหน่ายอย่างฉาบ ภาพก็เหมือนเขื่อน ที่กั้นไว้แต่กั้นไว้นานก็ไม่ดี ซึ่งก็หวังว่าโชคดีโควิดคลายลง ค่าเรือ ค่าระวางเรือ ลดลง

อย่างไรก็ดีการส่งออกแถบเอเชียค่าขนส่งยังไม่ขึ้นราคาแพง ยกตัวอย่างจีน ในอดีต 300 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะปัจจุบัน ราคา 800 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตู้คอนเทนเนอร์ ฮองกง ในอดีตราคาค่าขนส่ง 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน 400 ดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกันสิงคโปร์ก็หวังว่าตลาดตรงนี้จะเพิ่มการซื้อข้าวมากขึ้นก็ยังดีประมาณ 3-4 เท่า

นายเจริญ กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องดูทั้งระบบ ที่ผ่านมาจะไปเน้นชวนา ราคาข้าวเปลือกอย่างเดียว ไม่ได้ ตั้งแต่ที่ผ่านมาก็ได้พยายามให้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ก็พยายามแนะนำ คสช. หลังจากผ่านระบายนโยบายข้าวจำหน่ายออกไปหมดแล้วก็ได้พยายามแนะนำให้หาพันธุ์ใหม่ ไม่เช่นนั้นเราสู้คู่แข่งไม่ได้ จะหาเงินขดเชยให้ชวนาอย่างเดียวกันก็เปลืองงบประมาณปีหนึ่งก็เป็นแสนล้านบาท แทนที่จะมาพัฒนาพันธุ์ข้าวต่ำที่สุดในโลก เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ดีขึ้น ให้มีพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันก็นับว่าเป็นความโชคดีได้มี คุณจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดูแล กระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านก็สนใจและท่านได้ร่างยุทธศาสตร์ข้าว 5 ปี และกำลังเดินตามร่างยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

ขง นบข.ใช้เงินประกันรายได้ปี 3 กว่า 8 หมื่นล้าน ขดเซยข้าวปี 64

รัฐมนตรีพาณิชย์เผยหลังประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด ครั้งที่ 1/2564 เห็นชอบแนวทางขดเซยประกันรายได้เกษตรกรข้าวปี 3 เตรียมขงกรอใช้เงินปีนี้กว่า 80,000 ล้านบาทต่อที่ประชุม นบข.เร็วนี้ หลังราคาข้าวเปลือกปีต่ำ ย้ำเริ่มมีสัญญาณราคาข้าวไทยจะแข่งขันตลาดโลกได้ เตรียมจับมือเอกชนลุยดันส่งออกข้าวไทยทุกตลาด

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกิตติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประชุมผ่านระบบ Zoom ว่า ที่ประชุมได้ประเมินผลผลิตข้าวปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิต 26 ล้านตัน โดยข้าวเปลือกมากกว่าฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา 4.58% หรือประมาณ 5% ซึ่งในปีนี้ผลผลิตข้าวจะมีมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องเตรียมวงเงินที่จะขดเซยตามโครงการประกันรายได้ปี 3 และได้เตรียมแผนงานประกันรายได้ไว้ในปีนี้จะต้องใช้งบเงินขดเซยประกันรายได้ให้กับเกษตรกรปลูกข้าวทั่วประเทศไว้ไม่ต่ำกว่า 80,000 ล้านบาทที่จะเสนอขอความเห็นชอบต่อประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานอีกครั้งหนึ่งก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตาม วงเงินขดเซยประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวครั้งที่ 3 จำนวน 80,000 ล้านบาทนี้ จะสูงกว่าประกันรายได้ครั้งที่ 2 ที่มีกรอบเงินอยู่ที่กว่า 49,000 ล้านบาท เนื่องจากคาดการณ์ปริมาณข้าวเปลือกในฤดูกาลใหม่นี้สูงถึงกว่า 26 ล้านตันข้าวเปลือก ประกอบกับราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% ขณะนี้มีราคาลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 7,700-8,000 บาท ซึ่งราคาในปี 63 อยู่ที่ตันละ 8,700-9,400 บาท ดังนั้น จำเป็นจะต้องเตรียมวงเงินในไว้สูงเพื่อขดเซยให้กับเกษตรกรที่จะได้รับเงินขดเซยตามโครงการประกันรายได้ แต่การรับเงินขดเซยของเกษตรกรจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์การได้รับเงินขดเซยตามโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลเป็นสำคัญ และหากช่วงเวลาที่ราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้นการขดเซยประกันรายได้ก็จะลดลงหรืออาจไม่จำเป็นต้องขดเซยรายได้ให้เกษตรกร จึงจำเป็นต้องตั้งวงเงินขดเซยประกันรายได้เกษตรกรข้าวปี 3 ในอัตราที่สูงเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับประกันรายได้ในครั้งที่ 2

นอกจากนี้ เริ่มมีสัญญาณที่ดีจากการรายงานของกลุ่มสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยขณะนี้ราคาข้าวไทยเมื่อเทียบกับราคาข้าวของประเทศเวียดนามและราคาข้าวอินเดียเริ่มมีราคาไม่แตกต่างกันมากนักที่จะทำให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆในทั่วโลกได้ ดังนั้น แม้ในช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมาการส่งออกข้าวไทยดูจะมีปริมาณเพียงแค่ 3-4 ล้านตัน แต่ด้วยสัญญาณราคาข้าวไทยจะแข่งขันได้และด้วยอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะเงินบาทอ่อนค่าจึงเหมาะที่ราคาข้าวไทยจะได้รับความนิยมและต้องการในตลาดโลกเพิ่มขึ้น จึงเตรียมกำหนดแผนงานที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนที่จะเร่งเดินหน้าทำตลาดข้าวไทยในทุกช่องทางเพื่อให้ข้าวไทยไปในตลาดโลกมากขึ้น พร้อมทั้งภาครัฐโดยกรมการค้าต่างประเทศจะเร่งเจรจาขายข้าวไทยในลักษณะรัฐต่อรัฐกับประเทศต่างๆเช่น จีน บังคลาเทศและอีกหลายประเทศด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม ยังมั่นใจว่าการส่งออกข้าวไทยในตลาดโลกปีนี้จะไม่ต่ำกว่า 6 ล้านตัน แม้จะมีอัตราที่น้อยลงเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาเกิดจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้กระทบต่อภาคการส่งออกข้าวไทยในตลาดโลกและปัญหาในด้านการขนส่งสินค้าที่ขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้าไปตลาดโลก และปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น จึงทำให้การทำตลาดข้าวไทยลดกว่าในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 3 จะเดินหน้าในหลักการเดียวกัน โดยหากราคาซื้อขายต่ำกว่า ราคาประกันรายได้ รัฐบาลก็จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรผ่านบัญชี ธ.ก.ส.โดยตรง ราคาประกันรายได้สินค้า เกษตร 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,000 บาท ข้าวหอมมะลิตันละ 15,000 บาท ราคายางแผ่นดิบ 60 บาท ราคาน้ำยางสด 57 บาท ยางก้อนถ้วย กก.ละ 23 บาท มันสำปะหลัง กก.ละ 2.50 บาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กก.ละ 8.50 บาท และปาล์มน้ำมัน กก.ละ 4 บาท หากราคาตลาดสูงกว่านี้เกษตรกรได้ประโยชน์ แต่ถ้าราคาตามกลไก ตลาดไม่ถึงราคาที่ประกันรายได้ไว้เกษตรกรก็รับเงินส่วนต่างไปโดยเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการสามารถ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 64 ถึง 31 ตุลาคม 64 และภาคใต้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 64 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 65 และการจ่ายเงินส่วนต่างจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 65 ส่วนภาคใต้จะ เริ่มจ่ายเงินส่วนต่างตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 65 ถึง พฤษภาคม 65

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการคู่ขนานที่จะเข้ามาช่วยเสริมเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมี 3 มาตรการ มาตรการ ที่หนึ่ง สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชะลอการขาย ในช่วงที่ข้าวออกสู่ตลาดมากเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวราคาตก จนเกินไปโดยเกษตรกรที่ชะลอการขายข้าวจะได้รับเงินช่วยเหลือตันละ 1,500 บาท มาตรการที่สอง ช่วยเหลือดอกเบี้ย เงินกู้ให้กับสหกรณ์หรือสี่โรงสี่ที่เก็บสต็อกข้าวและไม่ปล่อยออกสู่ตลาด โดนชดเชยดอกเบี้ย 3% มาตรการที่สาม เร่งรัดส่งเสริมการส่งออกข้าว เพื่อระบายข้าวในประเทศเพราะฤดูกาลผลิตหน้าจะมีข้าวออกสู่ตลาดมากกว่าปีที่ผ่านมาถึงประมาณ 5% จึงมีมาตรการช่วยเหลือให้มีการส่งออกข้าวโดยช่วยดอกเบี้ย 3 เป็นเวลา 6 เดือน ในเดือน ตุลาคมปีนี้นี้ถึงเดือนมีนาคมปีหน้าอีกด้วย

ที่มา สำนักข่าวไทย

“จूरินทร์” เคาะลย “ประกันรายได้ข้าวปี 3” พร้อมมาตรการคู่ขนาน เตรียมขง กรม.ไฟเซียว

“จूरินทร์” ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด เคาะ “โครงการประกันรายได้ข้าวปี 3” โดยใช้หลักเกณฑ์เดิม พร้อมมาตรการคู่ขนานตันราคาข้าว เตรียมนำเสนอ นบข. และ กรม.พิจารณาต่อไป ส่วนโครงการประกันรายได้ปีที่ 2 ประสบความสำเร็จ ช่วยเกษตรกรได้ทั้งสิ้น 7.67 ล้านครัวเรือน

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom ว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบเบื้องต้นในการเดินหน้านโยบายประกันรายได้สินค้าข้าว ซึ่งถือเป็นการนับหนึ่งโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 3 โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับโครงการปี 2 และจะมีการนำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) พิจารณาต่อไป

โดยเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 ถึงวันที่ 31 ต.ค.2564 และภาคใต้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.2564 ถึงวันที่ 28 ก.พ.2565 และการจ่ายเงินส่วนต่างจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.2565 ส่วนภาคใต้จะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-พ.ค.2565

สำหรับมาตรการคู่ขนานที่จะเข้ามาช่วยเสริมเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมี 3 มาตรการ โดย 1.สนับสนุนให้เกษตรกรชะลอการขายในช่วงที่ข้าวออกสู่ตลาดมาก เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวราคาตกจนเกินไป โดยเกษตรกรที่ชะลอการขายข้าวจะได้รับเงินช่วยเหลือตันละ 1,500 บาท 2.ช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสหกรณ์หรือสี่โรงสี่ที่เก็บสต็อกข้าวและไม่ปล่อยออกสู่ตลาด โดนชดเชยดอกเบี้ย 3% และ 3.เร่งรัดส่งเสริมการส่งออกข้าว เพื่อระบายข้าวในประเทศ

เพราะฤดูกาลผลิตหน้าจะมีข้าวออกสู่ตลาดมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 26 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 5% จึงต้องมีมาตรการช่วยเหลือให้มีการส่งออกข้าวโดยช่วยดอกเบี้ย 3% เป็นเวลา 6 เดือน ในเดือนต.ค.2564 ถึงมี.ค.2565

ส่วนผลการดำเนินโครงการปี 2 มีการจ่ายเงินส่วนต่างสูงสุดสำหรับข้าว 5 ชนิดดังนี้ ข้าวหอมมะลิจ่ายเงินชดเชยสูงสุด 42,830 บาทต่อครัวเรือน ข้าวหอมดอกพินที่ จ่ายสูงสุด 41,680 บาทต่อครัวเรือน ข้าวเปลือกเจ้า จ่ายสูงสุด 36,670 บาทต่อครัวเรือน ข้าวหอมปทุมธานี จ่ายสูงสุด 26,674 บาทต่อครัวเรือน และข้าวเปลือกเหนียว จ่ายสูงสุด 33,350 บาทต่อครัวเรือน

การดำเนินโครงการประกันรายได้ปี 2 ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดี สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ช่วงราคาผลผลิตต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 7.67 ล้านครัวเรือน แบ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.5 ล้านครัวเรือน ยางพารา 1.78 ล้านครัวเรือน มันสำปะหลัง 5.2 แสนครัวเรือน ปาล์มน้ำมัน 3.7 แสนครัวเรือน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4.5 แสนครัวเรือน และโครงการประกันรายได้ปีที่ 3 จะเดินหน้าต่อ เพราะเป็นนโยบายสำคัญหนึ่งของรัฐบาล”นายจรินทร์กล่าว

นอกจากนี้ ยังได้เร่งรัดให้กรมการค้าต่างประเทศ เร่งเจรจาขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับจีน ซึ่งยังมีความตกลงซื้อขายข้าวค้างการซื้ออยู่ 280,000 ตัน โดยขอให้เจรจากับจีนเพื่อให้ซื้อข้าวครบตามที่ได้ตกลงไว้โดยเร็วที่สุด ถ้าเป็นไปได้ช่วงเวลานี้ อยากขอให้เงินช่วยซื้อข้าวหอมมะลิเพิ่มเติม เพราะราคาข้าวหอมมะลิของไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยก่อนหน้านี้ ที่เซ็นสัญญากับจีนไว้ 20,000 ตัน ได้มีการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ราคาประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ยางแผ่นดิบกิโลกรัม (กก.) ละ 60 บาท ราคาน้ำยางสด กก.ละ 57 บาท ยางก้อนถ้วย กก.ละ 23 บาท มันสำปะหลัง กก.ละ 2.50 บาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กก.ละ 8.50 บาท และปาล์มน้ำมัน กก.ละ 4 บาท

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

เปิดโผ “สินค้าส่งออกดาวร่วง” ครึ่งปีแรกพลิกติดลบ

ครึ่งปีแรก 4 สินค้าเกษตร-อุตสาหกรรมเกษตรดาวร่วง พลิกโผส่งออกติดลบสวนทางประเทศ “ส.ทูน่า” ชี้อิทธิพลสหรัฐ-อียูคลี่คลายจุดส่งออก ด้าน “ส.ข้าว” ย้ำปัจจัยลบคอนเทนเนอร์ขาด-ค่าระวางแพงลอนไทยไม่เลิก ด้านส.ผู้เลี้ยงสุกร ชี้อิทธิพลตลาดสดบริโภค-นำเข้าหมู

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า แม้ว่าภาพรวมการส่งออกไทยในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) 2564 ขยายตัวถึง 15.5% มูลค่า 132,335 ล้านดอลลาร์ โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมีมูลค่า 22,425 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 11.9% ก็จริง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าสี่ในยังมีสินค้า 4 รายการที่ส่งออกติดลบสวนทางภาพรวม คือ กลุ่มข้าวลดลง 30.9% ทูน่ากระป๋อง ลดลง 24.4% น้ำตาล ลดลง 38.2% และสุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง ลดลง 11%

นายชินนทร์ ชลิตราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ต้องยอมรับว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ยอดการส่งออกทูน่ากระป๋องครึ่งปีแรกลดลงเนื่องจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของสินค้านี้ ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติ ออกไปรับประทานอาหารข้างนอกบ้าน จึงทำให้ความต้องการในสินค้าลดลง

ประกอบกับโรงงานในไทยเองก็ลดกำลังผลิตลงกว่า 10-15% เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น อีกทั้งขาดแคลนแรงงานต่างด้าวทั้งเมียนมาและคนไทยที่ต้องเป็นไปตามมาตรการภาครัฐให้มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานในโรงงานเพื่อความปลอดภัย แต่ในทางกลับกันส่วนของผู้นำเพื่อผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง อาหารแมว และอาหารสุนัขกลับได้รับความนิยม มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จึงถือว่ายอดรวมพอได้และไม่ห่างมาก ทั้งนี้เบื้องต้นคาดว่าปีนี้ประเมินการส่งออกอาจต้องปรับเป้าหมายลง 10% แต่ในส่วนของผู้นำอาหารสัตว์เลี้ยงปรับเป้าเพิ่มขึ้น 10%

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การส่งออกข้าวครึ่งปีหลัง 2564 มีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากผลผลิตข้าวของไทยน่าจะเพิ่มขึ้นจากฝนตก น้ำดี ประกอบกับราคาข้าวไทยแนวโน้มอ่อนค่าลง และยังมีปัจจัยค่าเงินบาทอ่อนค่ามาหนุน ส่งผลให้ไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยข้าวขาว 5% ของไทย ต้นละ 402 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ของเวียดนาม ต้นละ 388-392 เหรียญสหรัฐต่อตัน อินเดีย ต้นละ 382-387 เหรียญสหรัฐ และปากีสถาน ต้นละ 378-382 เหรียญสหรัฐ ส่วนราคาข้าวหนึ่งของไทย ต้นละ 415 เหรียญสหรัฐ ราคาข้าวหนึ่งอินเดีย ต้นละ 353-357 เหรียญสหรัฐ และปากีสถาน ต้นละ 396-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน

“แม้ราคาข้าวไทยจะแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่ง แต่ไทยยังติดปัญหาเรื่องของการขนส่ง ค่าระวางที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนเทนเนอร์ที่มีไม่เพียงพอในกลุ่มผู้ส่งออกข้าว ปัญหาขาดแรงงานที่หายออกจากระบบ จากปัญหาโควิด และยังไม่ถึงวัคซีน ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ล้วนส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวไทยในครึ่งปีหลังได้”

“โดยเฉพาะค่าระวางเรือเส้นทางสหรัฐปรับขึ้นกว่า 6 เท่า จากเดิมอยู่ที่ 2,500 เหรียญสหรัฐต่อตู้ 20 ฟุต ปัจจุบันขึ้นมาอยู่ที่ 15,000 เหรียญสหรัฐต่อตู้ 20 ฟุต นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยนำกังวลในตลาดข้าวหอมมะลิจากปัญหาค่าขนส่ง ทำให้สต็อกข้าวหอมมะลิไทยยังคงมีเยอะ หากผลผลิตออกมาก็อาจจะกระทบได้ ซึ่งต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยจะต้องรอดูผลผลิตช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 นี้ หากสถานการณ์โควิดดีขึ้นทางสมาคมก็จะลงพื้นที่ในการติดตามดูผลผลิตอีกครั้ง”

ทั้งนี้ คาดว่าในเดือนกรกฎาคม 2564 น่าจะส่งออกได้มากกว่า 400,000 ตัน เพราะตลาดสำคัญในแอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชีย มีแนวโน้มจะนำเข้าเพิ่มขึ้นทั้งข้าวขาวและข้าวหนึ่งเนื่องจากราคาข้าวของไทยลดลงมาอยู่ในระดับที่ไม่ห่างจากคู่แข่งมากนัก ประกอบกับความต้องการข้าวในตลาดต่างประเทศเริ่มมีมากขึ้นเพราะอุปทานข้าวในประเทศมีน้อยลง ซึ่งการทำตลาดสำคัญ เช่น โมซัมบิก อิรัก ญี่ปุ่น แคนเมอรูน แองโกลา จีน ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ยังสามารถทำได้ แต่ปริมาณการส่งออกไม่มากเพราะต้องยอมรับว่าชนิดข้าวของไทยยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งนิยมข้าวพื้นนุ่ม แต่ข้าวพื้นนุ่มของไทยยังมีปริมาณไม่เพียงพอ ดังนั้นการทำตลาดส่งออกของไทยจึงยังอยู่ที่ข้าวหนึ่ง ข้าวขาว 5% และข้าวหอมมะลิเท่านั้น

“ส่วนการส่งออกข้าวของไทยไปยังตลาดอิรัก ปัจจุบันยังสามารถส่งออกไปได้ 10,000-20,000 ตัน เป็นการส่งออกผ่านเอกชนและประเทศข้างเคียงเพื่อส่งต่อเข้าอิรัก”

ด้านนายสุรัชย์ สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การส่งออกที่ปรับตัวลดลงเป็นมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในตลาดที่นำเข้าหมูจากไทย ซึ่งก็คล้ายกับตลาดในประเทศที่หดตัวลง ซึ่งแนวโน้มการส่งออกครึ่งปีหลังจะดีขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้มากน้อยแค่ไหน ตอนนี้อยู่ที่ผู้เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะรายย่อยในประเทศเหลือ 30% ส่วนผลจาก

การแพร่ระบาดของโรคหุ หรือ PRRS ทางภาครัฐก็เตรียมพร้อมและมีการจัดอบรมให้กับเกษตรกร จึงยังไม่กระทบมากนัก

รายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 2 ปี 2564 ไว้ กก.ละ 76.72 บาท ภาวะราคาและปริมาณสุกรขุนที่ออกสู่ตลาดตั้งแต่วันที่แล้ว ผู้เลี้ยงภาคบริษัท สมาคมภูมิภาคต่าง ๆ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และผู้เลี้ยงทั่วไป มีมติเห็นควรยื่นราคาสุกรขุนต่อไปอีก 2-3 วันพระ

โดยเมื่อภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ทรงตัวแล้วจึงค่อยพิจารณาราคาว่าจะปรับเปลี่ยนอย่างไรต่อไป ปริมาณสุกรขุนมีไม่มาก ตัวไม่ใหญ่สอดคล้องกับสภาพตลาดที่กระทบจากโควิดขณะนี้ เมื่อโควิด-19 ทรงตัวหรือผ่อนคลายลงตามปริมาณแม่พันธุ์ในขณะนี้ สุกรขุนจะขาดแคลน ดังนั้น เห็นควรยื่นราคาตามที่แต่ละภาคประกาศต่อไป โดยราคาสุกรภาคตะวันตก กก.ละ 68 บาท ภาคตะวันออก กก.ละ 74-78 บาท ภาคอีสาน กก.ละ 72 บาท ภาคเหนือ กก.ละ 76 บาท และภาคใต้ กก.ละ 73 บาท

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ทั่วประเทศปลูกข้าวแล้ว 12.72 ล้านไร่ - กรมชลฯ วอนเกษตรกรงดทำนาปรัง ชี้ปริมาณน้ำต้นทุนมีจำกัด

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า แม้ขณะนี้จะมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ แต่ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนยังมีน้อย จึงขอความร่วมมือเกษตรกรที่ได้ทำการเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าพระยา งดทำนาต่อเนื่อง เพราะยังไม่มั่นใจว่าฝนที่ตกจะไหลลงเขื่อนหรือไม่ หลังจากกรมชลประทานสำรวจการปลูกข้าวนาปี 2564 ทั่วประเทศในเขตชลประทานมีการปลูกข้าวรวม 12.72 ล้านไร่ คิดเป็น 76.37% ของแผนปลูกข้าว 16.65 ล้านไร่ กลุ่มน้ำเจ้าพระยาปลูกไปแล้ว 5.99 ล้านไร่ คิดเป็น 75.22% ของแผนฯ จำนวน 7.97 ล้านไร่ เริ่มมีการเก็บเกี่ยวแล้ว 0.045 ล้านไร่

ทั้งนี้ ผลการปลูกข้าวนาปี 2564 ณ วันที่ 21 ก.ค. 2564 ภาคเหนือ มีการปลูกข้าว 1.88 ล้านไร่ คิดเป็น 73.24% ของแผนฯ ที่ 2.57 ล้านไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการปลูกข้าว 3.17 ล้านไร่ คิดเป็น 93.60% ของแผนฯ ที่ 3.39 ล้านไร่ ภาคกลางมีการปลูกข้าว 0.04 ล้านไร่ คิดเป็น 168.48% ของแผนฯที่ 0.02 ล้านไร่ ภาคตะวันออกมีการปลูกข้าว 0.89 ล้านไร่ คิดเป็น 97.58% ของแผนฯที่ 0.92 ล้านไร่ ภาคตะวันตกมีการปลูกข้าว 0.26 ล้านไร่ คิดเป็น 22.49% ของแผนฯที่ 1.15 ล้านไร่ ภาคใต้มีการปลูกข้าว 0.13 ล้านไร่ คิดเป็น 21% ของแผนฯ ที่ 0.63 ล้านไร่

กรมชลประทานคาดการณ์ปริมาณน้ำฝน 2564 จะมีปริมาณใกล้เคียงปี 2551 ล่าสุดมีน้ำไหลลงเขื่อนขนาดใหญ่ 35 แห่งทั่วประเทศ สะสมระหว่าง 1 ม.ค.-23 ก.ค. 2564 น้อยกว่าปี 2551 โดยมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสะสม 9,061 ล้าน ลบ.ม.น้อยกว่าปี 2551 ที่มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อน 13,126 ล้านลบ.ม. หรือน้อยกว่าประมาณ 31% โดยเฉพาะ 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำประมาณ 8,048 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 32% ของความจุ เป็นน้ำใช้การได้ 1,352 ล้านลบ.ม.

สำหรับ ปริมาณน้ำที่ไหลลงเขื่อน เฉพาะ 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล ปี 2564 มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสะสม 517.13 ล้านลบ.ม. น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 2551 ที่มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อน 1,105.42 ล้านลบ.ม. หรือน้อยกว่าประมาณ 53% เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสะสม 1,324.43 ล้าน ลบ.ม.

น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 2551 ที่มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อน 2,573.42 ล้านลบ.ม. หรือน้อยกว่าประมาณ 48% เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสะสม 238.18 ล้านลบ.ม. ในช่วงเดียวกันของปี 2551 ไม่มีน้ำไหลลงเขื่อน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสะสม 109.56 ล้านลบ.ม. น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 2551 ที่มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อน 478.87 ล้านลบ.ม. หรือน้อยกว่าประมาณ 77%

ที่มา ข่าวสด

xx

เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากอุปทานข้าวในประเทศมีเพิ่มมากขึ้นจากการที่เกษตรกรกำลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (summer-autumn crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ขณะที่ภาวะการค้าชะลอลงจากมาตรการล็อกดาวน์ซึ่งทำให้การขนส่งสินค้าและการติดต่อซื้อขายถูกจำกัด ส่งผลให้ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ประมาณ 390 เหรียญสหรัฐต่อดันเท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งทำให้ผู้ส่งออกข้าวบางส่วนไม่สามารถทำสัญญาขายข้าวฉบับใหม่ได้ในช่วงที่ภาวะราคาข้าวกำลังตกต่ำในขณะนี้

วงการค้าระบุว่า ในช่วงนี้เกษตรกรประสบกับความยากลำบากในการขายข้าวเปลือกให้แก่พ่อค้า ทำให้บางส่วนเริ่มลังเลที่จะปลูกข้าวในฤดูถัดไปเพราะไม่มั่นใจกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และภาวะราคาข้าวเปลือกภายในประเทศที่ยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลง

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การที่ผลผลิตข้าวเปลือกฤดูใหม่กำลังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในขณะนี้ ทำให้รัฐบาลวางแผนที่จะรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเก็บสต็อกไว้ชั่วคราวเพื่อพยุงราคาข้าวที่มีแนวโน้มลดลงในช่วงนี้ โดยทางการคาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกจากฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (summer-autumn crop) ในปีนี้จะมีจำนวนประมาณ 9.04 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 1.35% โดยในช่วงนี้เกษตรกรประสบปัญหาไม่สามารถขายข้าวให้แก่พ่อค้าคนกลางและผู้ค้าข้าวได้เนื่องจากมีมาตรการล็อกดาวน์ทำให้การขนส่งและการติดต่อซื้อขายถูกจำกัด

ทางด้านกรมการผลผลิตพืชผล กระทรวงเกษตรฯ (Department of Crop Production, the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD)) ระบุว่า เกษตรกรในพื้นที่หลายจังหวัดในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วกว่า 5.625 ล้านไร่ จากพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งหมดประมาณ 9.375 ล้านไร่ ขณะที่ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 3-5,000,000 ดองต่อดัน หรือประมาณ 131-218 เหรียญสหรัฐต่อดัน

ข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรระบุว่าในเดือนกรกฎาคม 2564 เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 456,600 ตัน ลดลงประมาณ 4.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 436,140 ตัน ในเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

The Oceanic Agency and Shipping Service รายงานว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 3-13 สิงหาคม 2564 จะมีเรือบรรทุกสินค้า (breakbulk ships) อย่างน้อย 6 ลำ เข้ามารอรับสินค้าข้าวที่ท่าเรือ Ho Chi Minh City (HCMC) Port เพื่อรับมอบข้าวประมาณ 33,100 ตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนมิถุนายน 2564 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 447,441 ตัน ลดลงประมาณ 28.65% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ส่งออกจำนวน 627,091 ตัน และลดลง 0.52% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2563 ที่ส่งออกจำนวน 449,791 ตัน

โดยในเดือนมิถุนายน 2564 ชนิดข้าวที่เวียดนามส่งออกประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 128,206 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 272 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 31,330 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 6,234 ตัน ปลายข้าวขาว จำนวน 8,783 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 54,760 ตัน ข้าวหอมจำนวน 194,538 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 23,318 ตัน โดยส่งไปยังตลาดในภูมิภาคต่างๆประกอบด้วย

1.ตลาดเอเชียจำนวน 332,357 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 92,969 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 148 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 30,405 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 6,233 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 8,783 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 54,500 ตัน ข้าวหอมจำนวน 121,112 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 18,208 ตัน

2.ตลาดแอฟริกาจำนวน 95,209 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 33,519 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 8 ตัน ข้าวหอมจำนวน 61,355 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 327 ตัน

3.ตลาดยุโรปจำนวน 5,378 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 920 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 133 ตัน ข้าวหอมจำนวน 3,434 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 890 ตัน

4.ตลาดอเมริกาจำนวน 1,994 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 21 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 36 ตัน ข้าวหอมจำนวน 1,574 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 364 ตัน

5.ตลาดโอเชียเนียจำนวน 12,502 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 776 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 124 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 925 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 1 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 83 ตัน ข้าวหอมจำนวน 7,063 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 3,530 ตัน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ รายงานว่า บริษัทผู้พัฒนาพันธุ์ข้าว ST25 ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกาแล้ว

ทั้งนี้ จากข้อมูลสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (the United States Patent and Trademark Office - USPTO) บริษัท Ho Quang Tri Company ผู้พัฒนาพันธุ์ข้าว ST25 ซึ่งข้าวสายพันธุ์ ST25 ได้รับรางวัล 2019 World's Best Rice ที่ประเทศฟิลิปปินส์ กำลังยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าข้าว ST25 ในชื่อภาษาอังกฤษว่า Mr. Cua's Rice โดยมี Logo ภาพหน้าของ Mr. Ho Quang Cua ผู้พัฒนาพันธุ์ และข้อความภาษาเวียดนามว่า Gạo Ông Cua ซึ่งแปลว่าข้าวของ Mr. Cua คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการจดทะเบียนประมาณ 3 เดือน นอกจากนี้กำลังดำเนินการที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในออสเตรเลียด้วย

ก่อนหน้านี้ มีกรณีที่พบว่าบริษัทของสหรัฐอเมริกาจำนวน 5 รายได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แบรินด์ "ST25" และ "World's Best Rice" โดยบริษัท I&T Enterprise Inc. ได้ผ่านขั้นตอนแรกของการจดทะเบียนฯ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ผู้ประกอบการเวียดนามต้องส่งคำร้องเรียนถึง USPTO เพื่อขอให้ปฏิเสธใบสมัครของบริษัท I&T Enterprise ให้เร็วที่สุด

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

กัมพูชา

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) รายงานราคาส่งออกข้าวประจำวัน ที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยข้าวหอม Jasmine (Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 730 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (ลดลงจากวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ 800 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวหอม Fragrant Rice (Sen Kra Ob - SKO) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 660 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (ลดลงจากราคาวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ 770 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าว

ขาว (White Rice Premium / Soft cooking) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 500 เหรียญสหรัฐต่อดัน (ลดลงจากวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ 550 เหรียญสหรัฐต่อดัน) ข้าวเหนียว (Parboiled Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 535 เหรียญสหรัฐต่อดัน (ลดลงจากราคาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ 580 เหรียญสหรัฐต่อดัน)

ข้าวขาวอินทรีย์ (Organic White Rice – Premium Quality) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 920 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ 920 เหรียญสหรัฐต่อดัน) และข้าวเหนียวอินทรีย์ (Organic Parboiled Rice – Premium Quality) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 990 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ 990 เหรียญสหรัฐต่อดัน) ข้าวหอมอินทรีย์ (Organic Jasmine - Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 1,380 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ 1,380 เหรียญสหรัฐต่อดัน) และข้าวกล้องหอมอินทรีย์ (Organic Brown Jasmine-Premium quality) ราคาอยู่ที่ 1,350 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ 1,350 เหรียญสหรัฐต่อดัน)

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมงของกัมพูชา (the Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries; MAFF) รายงานว่าการส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กรกฎาคม 2564) มีจำนวน 309,865 ตัน มูลค่าประมาณ 223.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณลดลงประมาณ 27.3% และมูลค่าลดลงประมาณ 21.46 เมื่อเทียบกับจำนวน 426,073 ตัน มูลค่า 285 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยัง 49 ประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ ยังมีการส่งออกข้าวเปลือกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (เวียดนาม) จำนวนประมาณ 2,008,241 ตัน มูลค่าประมาณ 503.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกทั้งข้าวขาวและข้าวเปลือกมีมูลค่ารวมกันประมาณ 726.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ในเดือนกรกฎาคม 2564 กัมพูชาส่งออกข้าวจำนวน 29,415 ตัน (มูลค่าประมาณ 21.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นประมาณ 3.53% เมื่อเทียบกับจำนวน 28,413 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 37.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 47,4107 ตัน ในเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา และมีการส่งออกข้าวเปลือก (นาปรัง) ประมาณ 325,428 ตัน มูลค่าประมาณ 78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปยังประเทศเวียดนามในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วย

โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 มีการส่งออกข้าวหอมคุณภาพดี (Premium fragrant rice) จำนวนประมาณ 13,237 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 45% ของปริมาณส่งออกข้าวทั้งหมด ข้าวหอม SKO fragrant rice จำนวนประมาณ 10,295 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 35% ของปริมาณส่งออกข้าวทั้งหมด ข้าวขาวเมล็ดยาว (white long-grain rice) จำนวนประมาณ 5,001 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% ของปริมาณส่งออกข้าวทั้งหมด ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (long-grain parboiled rice) จำนวนประมาณ 882 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3% ของปริมาณส่งออกข้าวทั้งหมด โดยส่งไปยังตลาดจีน (รวมฮ่องกงและมาเก๊า) จำนวน 10,627 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 36.13% ของปริมาณส่งออกข้าวทั้งหมด ตลาดสหภาพยุโรปจำนวน 10,650 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 36.21% ของปริมาณส่งออกข้าวทั้งหมด ตลาดอาเซียนจำนวน 2,318 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7.88% ของปริมาณส่งออกข้าวทั้งหมด และตลาดอื่นๆ (เช่น กาบอง ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ เป็นต้น) จำนวน 5,820 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 19.79% ของปริมาณส่งออกข้าวทั้งหมด

นาย Veng Sakhon รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร (Agriculture Minister) เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของกัมพูชาในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ที่ลดลง 27.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และต้นทุนในการขนส่งเพิ่มขึ้น

นายกรัฐมนตรีนาย ฮุน เซน ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ ที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะเพิ่มขึ้น 4.0% อาจจะต้องลดลงมาเหลือเพียง 2.5% เนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19 ที่ยังส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าของกัมพูชา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังหวังว่าการส่งออกสินค้าเกษตรจะช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ เนื่องจากความต้องการสินค้าเกษตรของกัมพูชา ได้แก่ กล้วย มันสำปะหลัง และพืชผลอื่นๆ ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยชดเชยการส่งออกข้าวที่ลดลงได้

ทางด้านสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (The Cambodia Rice Federation; CRF) ได้จัดการประชุมเร่งด่วนเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเพื่อหารือ ผลกระทบของ COVID-19 ต่อผู้ส่งออกข้าวและโรงสีข้าวในกัมพูชา ซึ่งขณะนี้สมาชิกของสหพันธ์ฯอยู่ระหว่างหาผู้ซื้อเพิ่มทั้งในตลาดจีน และตลาดอื่นๆในเอเชีย เพื่อชดเชยปัญหาการขนส่งข้าวไปยังกลุ่มประเทศยุโรป

ทั้งนี้ จีนยังถือว่าเป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญของกัมพูชามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าวขาว การหาผู้ซื้อข้าวเพิ่มในจีนและตลาดส่งออกข้าวอื่นๆของสหพันธ์ข้าวกัมพูชา คาดว่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการส่งออกข้าวที่ลดลงของปีนี้ได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องความขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการขนส่งสินค้า อาจทำให้การส่งออกข้าวไปจีนไม่ขยายตัวจนเต็มโควตาที่ได้รับในปัจจุบัน 4 แสนตัน แม้ว่ากัมพูชาจะขอโควตาเพิ่มเป็น 5 แสนตันก็ตาม

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ฟิลิปปินส์

สำนักงานศุลกากร Bureau of Customs (BOC) รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กรกฎาคม 2564) ฟิลิปปินส์สามารถเก็บภาษีจากการนำเข้าข้าวได้มูลค่าประมาณ 10.5 พันล้านเปโซ ลดลงประมาณ 4.8% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่จัดเก็บได้ประมาณ 11.03 พันล้านเปโซ โดยมีปริมาณนำเข้าข้าวประมาณ 1.54 ล้านตัน ลดลงประมาณ 9.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.7 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยราคานำเข้าเฉลี่ยประมาณ 20,242 เปโซต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.8% เมื่อเทียบกับ 19,312 เปโซต่อตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีนำเข้าข้าวในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมานี้ สามารถจัดเก็บได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หลังจากที่มีการเก็บภาษีลดลงติดต่อกัน 4 เดือนก่อนหน้านี้ (มีนาคม-มิถุนายน 2564) โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 สามารถจัดเก็บภาษีได้ 1.62 พันล้านเปโซ เพิ่มขึ้น 66.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (967 ล้านเปโซ) จากปริมาณนำเข้าข้าวจำนวน 249,963.7 ตัน เพิ่มขึ้น 68.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (147,983.97 ตัน)

เมื่อปีที่แล้ว (2020) รัฐบาลจัดเก็บภาษีนำเข้าข้าวได้ประมาณ 15.47 พันล้านเปโซ จากจำนวนข้าวที่นำเข้าประมาณ 2.38 ล้านตัน และในปี 2562 (2019) การจัดเก็บภาษีข้าวของกรมศุลกากรมีจำนวน 12.3 พันล้านเปโซ จากการนำเข้าข้าว 2.03 ล้านตัน ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงธันวาคมภายหลังการผ่านกฎหมายเปิดเสรีนำเข้าข้าว

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักงานศุลกากรจีน (General Administration of Customs; GAC) เปิดเผยว่า ทางกรจีนพยายามเร่งป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านทางท่าเรือ ในขณะที่จีนกำลังเผชิญกับความกดดันในการรับมือผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ GAC ได้บังคับใช้มาตรการที่เข้มงวด เช่น การตรวจสอบโดยใช้บัตรแสดงข้อมูลเพื่อคัดกรองโรค, การตรวจวัดอุณหภูมิ, การตรวจสุขภาพ และการตรวจลำดับสารพันธุกรรมของไวรัสให้ประชาชนทั้งทางเรือ, ทางบก และสนามบิน นอกจากนี้ จีนยังได้ปรับปรุงมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคตามสนามบินโดยเร็ว ด้วยการเพิ่มความเข้มงวดในการสอบสวนโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อสกัดการระบาดของ COVID-19 ตามช่องทางเข้าประเทศ

ขณะเดียวกัน ทางกรจีนยังได้กวดขันลูกเรือของเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินขนส่งสินค้า โดยกำหนดให้มีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคและตรวจหาเชื้อให้ลูกเรือ
ที่มา *Oryza.com* และสำนักข่าวอินโฟเควสท์

ญี่ปุ่น

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์โอซาก้าโดจิมะของญี่ปุ่น (Japan's Osaka Dojima Commodity Exchange) จะยุติการซื้อขายสัญญาข้าวล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยสัญญาข้าวคงค้างทั้งหมดจะหมดอายุภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร (The Agriculture Ministry) ได้ตัดสินใจยุติการซื้อขายสัญญาข้าวล่วงหน้าซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 1730 (ถือเป็นตลาดซื้อขายที่มีอายุยาวที่สุดในโลกกว่า 300 ปี) เนื่องจากมีปริมาณสัญญาน้อย

เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่า เป็นเรื่องน่าผิดหวังมากที่กระทรวงฯ ไม่อนุมัติคำขอใบอนุญาตสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าว (re-license the rice futures) ซึ่งเขาตั้งข้อสังเกตว่าสัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้าเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรในการลดความเสี่ยงด้านราคาข้าวในอนาคต

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปีครึ่ง ท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่ลดลง และติดปัญหาคอขวดด้านลอจิสติกส์ โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 354-358 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 361-366 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ราคาข้าวของอินเดียยังคงต่ำกว่าประเทศคู่แข่งอื่นๆ มาก

ทางด้าน นาย Nitin Gupta รองประธานฝ่ายธุรกิจข้าวของ Olam India กล่าวว่า ความต้องการข้าวจากต่างประเทศกำลังชะลอตัวจากการที่ราคาข้าวไทยเริ่มอ่อนตัวลง ทำให้ผู้ซื้อบางส่วนหันไปสนใจข้าวไทยมากขึ้น ขณะที่สถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์และเรือขนส่งสินค้านั้นมีน้อยลง

สำนักงานข่าวสารและสถิติเชิงพาณิชย์ (Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics; DGICIS) รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม 2021 อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 1.578 ล้านตัน (ประกอบด้วยข้าวบาติประมาณ 370,981 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาติประมาณ 1.207 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 28%

เมื่อเทียบกับจำนวน 1.139 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิประมาณ 454,088 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิประมาณ 684,552 ตัน) โดยในส่วนของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดินั้นมีการส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 76% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2021 ที่ผ่านมา ปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 21.8% โดยในเดือนเมษายน 2021 มีการส่งออกจำนวนประมาณ 2.018 ล้านตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิประมาณ 358,036 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิประมาณ 1.66 ล้านตัน)

ทั้งนี้ ในช่วง 2 เดือนแรก (เมษายน-พฤษภาคม 2564) ของปีงบประมาณ 2021/22 (เมษายน 2564-มีนาคม 2564) อินเดียส่งออกข้าวได้แล้วประมาณ 3.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประกอบด้วยข้าวบาสมาดิประมาณ 0.73 ล้านตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิประมาณ 2.867 ล้านตัน

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2020/21 (เมษายน 2563-มีนาคม 2564) อินเดียส่งออกข้าวจำนวน 17,719,472 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 86.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 9,511,049 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8,815 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 38.8% เมื่อเทียบกับ 6,351 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา จำแนกเป็นการส่งออกข้าวบาสมาดิมีจำนวน 4,631,531 ตัน มูลค่าประมาณ 4,019 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาส่งออกเฉลี่ย 868 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยที่ปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 3.97% แต่มูลค่าลดลง 7.2% และราคาส่งออกเฉลี่ยลดลง 10.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,454,771 ตัน มูลค่าประมาณ 4,331 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาส่งออกเฉลี่ย 972 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ขณะที่การส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีจำนวน 13,087,941 ตัน มูลค่าประมาณ 4,796 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาส่งออกเฉลี่ย 366 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยที่ปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 158.8% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 137.4% แต่ราคาส่งออกเฉลี่ยลดลง 8.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 5,056,278 ตัน มูลค่าประมาณ 2,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาส่งออกเฉลี่ย 399 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรและสวัสดิการของเกษตรกร (The Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare) รายงานว่า ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 การปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชสำคัญในฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer crops) หรือ Kharif crop ปีการผลิต 2021/22 (June-September) อยู่ที่ประมาณ 165.375 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 4% เทียบกับ 172.25 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากในหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2%

ทั้งนี้ เกษตรกรมักจะเริ่มปลูกพืชที่หวานในฤดูร้อนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมมักมาถึงอินเดียและการเพาะปลูกจะดำเนินต่อไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคม โดยพื้นที่เพาะปลูกของอินเดียเกือบครึ่งหนึ่งไม่มีการชลประทานและต้องพึ่งพาฝนจากลมมรสุมซึ่งคิดเป็น 70%-90% ของปริมาณน้ำฝนรายปี โดยที่ภาคเกษตรกรรมของอินเดียมีส่วนประมาณ 15% ของมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าประมาณ 2.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ

กรมอุตุนิยมวิทยา (the India Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2021 สถานการณ์ฝนที่ตกลงมาเริ่มดีขึ้น โดยทั่วประเทศมีฝนตกลงมาน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 5% (นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564) โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกลงมาน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12% ตามลำดับ ขณะที่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีฝนตกลงมาเกินค่าเฉลี่ยประมาณ 2%, 2% และ 8% ตามลำดับ โดยในช่วงสัปดาห์ระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2021 ทั่วประเทศมีฝนตกลงมามากกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10%

ก่อนหน้านี้ กรมอุตุนิยมวิทยา (IMD) พยากรณ์ว่า ฤดูมรสุมในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายนของปีนี้ จะอยู่ในภาวะปกติ โดยคาดว่าปริมาณน้ำฝนจะอยู่ที่ระดับประมาณ 101% ของค่าเฉลี่ยระยะยาว (the long period average; LPA / The fifty-year (1961-2010) LPA for Southwest Monsoon rainfall is 88 centimeters) ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 4% และมีความเป็นไปได้ประมาณ 40% ที่ฤดูมรสุมจะอยู่ในภาวะปกติ โดยคาดว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณน้ำฝนจะอยู่ที่ระดับประมาณ 92-108% ของค่าเฉลี่ยระยะยาว บริเวณชายฝั่งทางภาคใต้ปริมาณน้ำฝนจะอยู่ที่ระดับประมาณ 93-107% ของค่าเฉลี่ยระยะยาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณน้ำฝนจะอยู่ที่ระดับประมาณ 95% ของค่าเฉลี่ยระยะยาว และภาคกลางปริมาณน้ำฝนจะอยู่ที่ระดับประมาณ 106% ของค่าเฉลี่ยระยะยาว

กระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร (the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูการผลิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปี 2020/21 (เริ่มตั้งแต่ 26-28 กันยายน 2020-30 กันยายน 2021) ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2021 สามารถจัดหาข้าวเปลือกได้แล้วประมาณ 87.239 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13.16% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 77.09 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวฤดูการผลิต Kharif crop จำนวนประมาณ 70.776 ล้านตัน และจากฤดูการผลิต Rabi rice crop (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ประมาณ 16.463 ล้านตัน) และมากกว่าปริมาณที่จัดหาได้เมื่อปีที่แล้ว (KMS 2019/20) ที่จัดหาได้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ 77.345 ล้านตัน

โดยจัดหาได้จากรัฐ Punjab ประมาณ 20.282 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 26.2% ของข้าวที่จัดหาทั้งหมด ตามด้วยรัฐ Telangana สัดส่วนประมาณ 11.5% รัฐ Uttar Pradesh สัดส่วนประมาณ 8.6% รัฐ Odisha สัดส่วนประมาณ 8.4% รัฐ Chattisgarh สัดส่วนประมาณ 7.87% รัฐ Haryana สัดส่วนประมาณ 7.3% รัฐ Andhra Pradesh สัดส่วนประมาณ 7.3% รัฐ Madhya Pradesh สัดส่วนประมาณ 4.8% รัฐ Bihar สัดส่วนประมาณ 4.5% รัฐ Tamil Nadu สัดส่วนประมาณ 4.1% และรัฐอื่นประมาณ 8.5% โดยมีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้แล้วประมาณ 12.879 ล้านราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 22.66097 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดจากราคาเฉลี่ยของข้าวที่รัฐบาลรับซื้อประมาณ 259 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

รัฐบาลอินเดียคาดว่าโครงการจัดหาข้าวในฤดู Kharif crop season ของปีการผลิต 2020/21 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2020 (เร็วกว่ากำหนดคือวันที่ 1 ตุลาคม) และจะไปสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2021) จะสามารถจัดหาข้าวได้มากถึง 74.2 ล้านตันเพิ่มขึ้นประมาณ 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 62.7 ล้านตัน ของปี 2019/20 ที่ผ่านมา (รัฐบาลตั้งเป้าหมายในการจัดหาข้าวของปี 2020/21 ไว้ที่ 49.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19% เมื่อเทียบกับเป้าหมายในปี 2019/20 ที่ 41.6 ล้านตัน) โดยรัฐบาลได้เพิ่มจุดรับซื้อข้าวเพิ่มขึ้นจาก 30,709 จุด เป็น 39,122 จุดทั่วประเทศ (เพิ่มขึ้นประมาณ 27% จากปีที่ผ่านมา) โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จำนวนประมาณ 15.7 ล้านราย (เพิ่มขึ้นประมาณ 26% จากปีที่ผ่านมา) และคาดว่าจะมีการจ่ายเงินให้เกษตรกรประมาณ 1,400,780 ล้านรูปี หรือประมาณ 18,786 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นประมาณ 21% จากปีที่ผ่านมา) ที่มา *Oryza.com*

บัณฑลเทศ

รัฐบาลกำลังวางแผนที่จะนำเข้าข้าวหนึ่งจากอินเดียอีก 50,000 ตัน ซึ่งหน่วยงานด้านอาหาร (The Directorate General of Food) ระบุว่า ได้ยื่นเรื่องเสนอเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแล้ว โดยมีรายงาน

ล่าสุดว่าคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อของรัฐบาล (The Cabinet Committee on Government Purchase; CCGP) ได้อนุมัติข้อเสนอในการจัดหาข้าวหนึ่งที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิจำนวน 50,000 ตันแล้ว โดยเป็นข้าวหนึ่งที่เสนอโดยบริษัท M/S Bagadiya Brothers Private Limited ของอินเดีย ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทั้งหมดประมาณ 18.887 ล้านบาท

มีรายงานว่า รัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะลดภาษีนำเข้าข้าว (import duty on rice) เพื่อพยายามควบคุมราคาวัตถุดิบในตลาดท้องถิ่น ตามข้อเสนอของกระทรวงอาหาร (the ministry of food)

ทั้งนี้ ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการรายได้แห่งชาติ (the National Board of Revenue; NBR) จะมีการลดภาษีนำเข้าข้าวลงเหลือ 15% จากเดิม 25% โดยแหล่งข่าวกล่าวว่าอัตราภาษีที่ลดลงกำหนดไว้สำหรับการนำเข้าข้าวซึ่งอาจใช้ได้จนถึงเดือนตุลาคมนี้ โดยคณะกรรมการรายได้แห่งชาติจะออกคำสั่งกำกับดูแลตามกฎหมาย (statutory regulatory order; SRO) เกี่ยวกับการลดภาษี ในเร็วๆ นี้

รัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะสนับสนุนให้ผู้ค้าข้าวมีการนำเข้าข้าวมากขึ้นเพื่อรักษาระดับราคาข้าวในตลาดภายในประเทศให้อยู่ในระดับที่ไม่แพงเกินไปสำหรับประชาชนทั่วไป โดยเมื่อเดือนธันวาคมปี 2563 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ปรับลดภาษีนำเข้าข้าวหนึ่งเหลือ 25% จาก 62.5% เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีสินค้าข้าวในตลาดภายในประเทศในระดับราคายุติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป

ตามรายงานของบริษัทการค้าของบังคลาเทศ (Trading Corporation of Bangladesh; TCB) ราคาข้าวเกรดธรรมดาเพิ่มขึ้นถึง 37%ในช่วงเวลาหนึ่งปี โดยในปัจจุบัน ข้าวเกรดธรรมดาและขนาดคุณภาพปานกลาง (Coarse and medium varieties of rice) มีราคาขายปลีก (the retail level) ที่ประมาณ 50-60 ทากาต่อกิโลกรัม (0.59-0.71 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม) ขณะที่ข้าวคุณภาพดี (Finer varieties of rice) ราคาขายปลีกอยู่ที่ประมาณ 65-78 ทากาต่อกิโลกรัม (0.77-0.92 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม) โดยในแต่ละปี บังคลาเทศมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 34 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2563-3 สิงหาคม 2564 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 1,079,207 ตัน ลดลงประมาณ 27.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,496,376 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 175,026 ตัน ลดลงประมาณ 38.73% เมื่อเทียบกับจำนวน 285,671 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 904,181 ตัน ลดลงประมาณ 25.32% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,210,705 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 339,920 ตัน ลดลงประมาณ 32.27% เมื่อเทียบกับจำนวน 501,898 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 สิงหาคม 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 14,810 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-3 สิงหาคม 2564 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย เนเธอร์แลนด์ 189,969 ตัน ฝรั่งเศส 170,188 ตัน อิตาลี 105,363 ตัน สเปน 100,469 ตัน โปแลนด์ 77,655 ตัน เยอรมนี 74,987 ตัน เบลเยียม 68,386 ตัน โปรตุเกส 65,435 ตัน สาธารณรัฐเชค 30,263 ตัน สวีเดน 27,548 ตัน บัลแกเรีย 20,232 ตัน ลิทัวเนีย 13,664

ตัน เดนมาร์ค 7,873 ตัน ฮังการี 7,737 ตัน สโลวาเกีย 7,284 ตัน โรมาเนีย 6,903 ตัน ออสเตรีย 6,014 ตัน กรีซ 5,406 ตัน ไอร์แลนด์ 4,605 ตัน ไชปรัส 3,336 ตัน ฟินแลนด์ 2,516 ตัน เป็นต้น (สำหรับข้อมูลของสหราชอาณาจักรมีการนำเข้าจนถึงช่วงต้นปี 2564 ปริมาณ 80,355 ตัน และหลังจากนั้นไม่มีการรายงานข้อมูล)

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-2 สิงหาคม 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 181,796 ตัน ลดลง 14.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 84,557 ตัน ลดลง 25.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 79,624 ตัน ลดลง 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 33,669 ตัน ลดลง 21.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากปารากวัยจำนวน 21,915 ตัน ลดลง 9.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากไทยจำนวน 122,975 ตัน ลดลง 32.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 96,355 ตัน ลดลง 40.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 92,503 ตัน ลดลง 11.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 86,120 ตัน ลดลง 40.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 81,069 ตัน ลดลง 28.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 174,126 ตัน ลดลง 47.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 26,861 ตัน เพิ่มขึ้น 925.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 21,275 ตัน ลดลง 55.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 16,914 ตัน ลดลง 36.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 17,573 ตัน

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-2 สิงหาคม 2564 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น เนเธอร์แลนด์ 109,234 ตัน เบลเยียม 66,280 ตัน โปรตุเกส 62,095 ตัน สเปน 54,233 ตัน ฝรั่งเศส 52,024 ตัน อิตาลี 42,108 ตัน โปแลนด์ 31,114 ตัน บัลแกเรีย 12,169 ตัน เยอรมนี 7,174 ตัน เดนมาร์ค 1,875 ตัน โรมาเนีย 402 ตัน เป็นต้น (ข้อมูลของสหราชอาณาจักรไม่มีการรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564) ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 123,643 ตัน เนเธอร์แลนด์ 93,264 ตัน เยอรมนี 51,739 ตัน อิตาลี 47,884 ตัน โปแลนด์ 37,327 ตัน สเปน 31,768 ตัน เบลเยียม 31,104 ตัน สาธารณรัฐเชค 29,775 ตัน สวีเดน 25,412 ตัน สโลวีเนีย 10,927 ตัน เดนมาร์ค 7,246 ตัน ลิทัวเนีย 7,481 ตัน โรมาเนีย 5,568 ตัน บัลแกเรีย 5,289 ตัน ฮังการี 4,363 ตัน โปรตุเกส 4,091 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 193,293 ตัน เนเธอร์แลนด์ 60,809 ตัน ฝรั่งเศส 23,148 ตัน สเปน 15,037 ตัน อิตาลี 13,720 ตัน โปแลนด์ 11,174 ตัน เยอรมนี 2,563 ตัน ลิทัวเนีย 1,874 ตัน โปรตุเกส 1,574 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) นั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-3 สิงหาคม 2564 มีการส่งออกข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 310,301 ตัน เพิ่มขึ้น 49.42% เมื่อเทียบกับจำนวน

207,664 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 220,311 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 32.32% เมื่อเทียบกับจำนวน 166,498 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 89,990 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 118.61% เมื่อเทียบกับจำนวน 41,166 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 สิงหาคม 2564 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 7,069 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-3 สิงหาคม 2564 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 149,569 ตัน สเปน 48,537 ตัน โปรตุเกส 31,871 ตัน กรีซ 20,686 ตัน เบลเยียม 19,809 ตัน เนเธอร์แลนด์ 18,482 ตัน บัลแกเรีย 6,304 ตัน ฝรั่งเศส 4,132 ตัน โรมานี 3,252 ตัน เยอรมนี 2,806 ตัน โปแลนด์ 1,978 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 1,011 ตัน เดนมาร์ก 501 ตัน เป็นต้น (สำหรับข้อมูลของสหราชอาณาจักรมีการส่งออกจนถึงช่วงต้นปี 2564 ปริมาณ 224 ตัน และหลังจากนั้นไม่มีการรายงานข้อมูล)

ที่มา *Oryza.com*

อิรัก

แหล่งข่าวในวงการค้ารายงานว่ารัฐบาลอิรักได้ซื้อข้าวจากบริษัทเอกชนของสหรัฐฯ และไทยจำนวนรวม 160,000 ตัน เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท S&P Global Platts รายงานโดยอ้างข้อมูลของบริษัท Al-Owais (Iraqi private company, Al-Owais) ว่า หลังจากที่กระทรวงการค้าอิรัก (the Iraqi Ministry of Trade) ได้โอนย้ายความรับผิดชอบในการจัดหาข้าวไปให้ภาคเอกชนจัดหาข้าวแทนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าในช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน 2564 บริษัท Al-Owais ได้ซื้อข้าวจากประเทศอูรุกวัยจำนวน 60,000 ตัน ในราคาประมาณ 560 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน FOB ซึ่งผู้ส่งออกรายใหญ่ของอูรุกวัยระบุว่า ได้มีการส่งมอบข้าวจำนวน 30,000 ตัน โดยเรือบรรทุกสินค้า 2 ลำ ซึ่งได้ออกจากท่าเรือมอนเตวิเดโอ (Montevideo Port) ไปยังประเทศอิรักแล้ว

เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการเจรจาลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding; MOU) ของสองประเทศ ระหว่างบริษัท Al-Owais ของอิรัก และสหพันธ์ข้าวแห่งสหรัฐอเมริกา (the USA Rice Federation) และหลังจากนั้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ได้มีการตกลงซื้อข้าวขาวจากบริษัท ADM (รัฐ Arkansas) จำนวน 80,000 ตัน (white rice in bulk) และจากบริษัท Supreme Rice (รัฐ Louisiana) จำนวน 40,000 ตัน (white rice in bags)

แหล่งข่าวในวงการค้ายืนยันว่าได้เริ่มมีการส่งผลิตในรัฐ Arkansas แล้ว โดยคำสั่งซื้อทั้งสองมีกำหนดจะส่งมอบไปยังท่าเรือ Umm Qasr Port ประเทศอิรัก ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ โดยบริษัทค้าข้าวแห่งหนึ่ง รายงานราคาขายในประเทศ (the domestic sale price) ที่ประมาณ 540 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน CIF NOLA อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวระบุว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับ L/C (Letters of Credit) แม้ว่าจะมีการตกลงกันในหลักการแล้ว เมื่อหนึ่งถึงสองสัปดาห์ก่อน

นอกจากอิรักจะซื้อข้าวจากสหรัฐฯ แล้ว มีรายงานว่า บริษัท Al-Owais ยังได้ซื้อข้าวขาวจากประเทศไทย (Thai white rice) จำนวน 40,000 ตัน โดยผ่านบริษัท ADM ของสหรัฐฯ ด้วย ซึ่งหากการดำเนินการในครั้งนี้อำนาจด้วยดีจะถือเป็นการส่งมอบข้าวไทยครั้งแรกให้กับรัฐบาลอิรักในรอบหลายปีที่ผ่านมา

การตกลงซื้อข้าวจำนวนรวม 220,000 ตัน จากทั้ง 3 แหล่ง (อูรุกวัยจำนวน 60,000 ตัน สหรัฐฯ จำนวน 120,000 ตัน และไทยจำนวน 40,000 ตัน) ในเวลาเพียงหนึ่งเดือนครึ่งในครั้งนี้อาจถือเป็นการฟื้นตัวอย่างน่าทึ่งในรอบ

หลายปีที่ผ่านมา โดยเมื่อช่วงต้นปี 2021 ที่ผ่านมา ได้มีการซื้อข้าวของปากีสถานและอุรุกวัยจำนวนรวม 120,000 ตัน จากการประมูลที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการค้าของอิรัก (the Ministry of Trade)

ทั้งนี้ ในการประมูลนำเข้าข้าวจากทุกประเทศ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2021 ที่ผ่านมา กระทรวงการค้าของอิรักซื้อข้าวจากข้าวปากีสถานจำนวน 60,000 ตัน ราคา 582.55 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Umm Qasr Free Out) โดยในการยื่นเสนอราคาครั้งแรกข้าวปากีสถานเสนอราคาที่ 595 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f liner out) จำนวน 30,000 ตัน (ซึ่งการประมูลในครั้งนั้นข้าวไทยเสนอราคาที่ 569.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f liner out) จำนวน 40,000 ตัน) ส่วนการประมูลครั้งแรกของปี 2021 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2021 กระทรวงการค้าของอิรักซื้อข้าวจากประเทศอุรุกวัยจำนวน 60,000 ตัน จากบริษัท Hanalico ที่ราคา 672 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f liner out) Umm Qasr

ทั้งนี้ รัฐบาลอิรักไม่ได้จัดการประมูลข้าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2019 เนื่องจากในปี 2020 เกิดภาวะราคาน้ำมันตกต่ำทำให้ขาดแคลนงบประมาณและไม่สามารถจัดหาข้าวได้

ที่มา *Oryza.com*

สหรัฐอเมริกา

สหพันธ์ข้าวแห่งสหรัฐอเมริกา (the USA Rice Federation) รายงานว่า หลังจากที่เว้นว่างมาสองปี ข้าวของสหรัฐฯจะกลับเข้าสู่ตลาดอิรักได้อีกครั้งในปี นี้ หลังจากที่ยิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากบริษัท ADM จำนวน 80,000 ตัน และจากบริษัท Supreme Rice จำนวน 40,000 ตัน

การซื้อขายในครั้งนี้ ถือเป็นการขายข้าวครั้งแรกในรอบสองปีของสหรัฐฯให้กับประเทศอิรัก โดยการตกลงซื้อขายเกิดขึ้นหลังจากมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding; MOU) ของทั้งสองประเทศเมื่อไม่นานนี้ โดยอิรักตกลงที่จะซื้อข้าวของสหรัฐฯจำนวน 200,000 ตันต่อปี โดยคาดว่าจะมีการส่งมอบไปยังท่าเรือ Umm Qasr Port ของอิรักในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนปีนี้

ทั้งนี้ การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ครั้งก่อน ทำให้สหรัฐฯขายข้าวให้แก่ประเทศอิรักได้จำนวน 350,000 ตัน มูลค่าประมาณ 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

แหล่งข่าวในวงการอุตสาหกรรมข้าวของสหรัฐฯระบุว่า อิรักถือเป็นตลาดที่แข็งแกร่งสำหรับข้าวเมล็ดยาวของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยหลายประการซึ่งรวมถึงการระบาดครั้งใหญ่ของ COVID-19 ทั่วโลก ที่ทำให้อิรักต้องหยุดซื้อข้าวจากสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้ในปี 2020 ที่ผ่านมาไม่มีการตกลงซื้อขายระหว่างกัน

นาย John Boozman วุฒิสมาชิกในคณะกรรมการวุฒิสภาด้านการเกษตร โภชนาการและป่าไม้ (U.S. Senator John Boozman (R-AR), the Senate Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry) กล่าวว่า การตกลงซื้อขายในครั้งนี้นับเป็นเป็นข่าวดีสำหรับผู้ผลิตข้าวของสหรัฐฯ ซึ่งเขารู้สึกซาบซึ้งในความพยายามของเอกอัครราชทูตทูตทูเอลเลอร์ (Matthew H. Tueller, the United States Ambassador to Iraq) ที่นำไปสู่ข้อตกลงในครั้งนี้ เนื่องจากการตกลงซื้อขายในครั้งนี้ถือเป็นกรณีที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (win-win) ทั้งผู้บริโภคนิคมของอิรักและเกษตรกรของสหรัฐฯ

ที่มา *Oryza.com*

อุรุกวัย

สำนักงานส่งเสริมการค้า (the Uruguay XXI (National Customs Administration) รายงานว่า ในเดือนกรกฎาคม 2021 ที่ผ่านมา ประเทศอุรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 69,243 ตัน ลดลงประมาณ 20.32% เมื่อเทียบกับจำนวน 86,907 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และลดลงประมาณ 36.41% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,891 ตัน ที่ส่งออกในเดือนมิถุนายน 2021

ในเดือนกรกฎาคม 2021 อุรุกวัยส่งออกข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi/fully milled rice) จำนวน 50,201 ตัน ข้าวกล้อง (husked brown rice) จำนวน 9,230 ตัน ข้าวหัก (broken rice) จำนวน 2,775 ตัน และข้าวเปลือก (husked rice (paddy)) จำนวน 7,036 ตัน โดยส่งไปยังประเทศอิรัก 27,505 ตัน เปรู 9,468 ตัน เวเนซุเอล่า 6,577 ตัน เบลเยียม 5,930 ตัน บราซิล 4,851 ตัน เม็กซิโก 4,528 ตัน ตุรกี 3,275 ตัน ชิลี 1,273 ตัน เยอรมนี 864 ตัน เซเนกัล 750 ตัน และประเทศอื่น 4,222 ตัน

ในช่วง 7 เดือนแรกของปี (มกราคม-กรกฎาคม 2021) อุรุกวัยส่งออกข้าวได้ 447,940 ตัน ลดลงประมาณ 31.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 653,049 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วย ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi/fully milled rice) จำนวน 272,360 ตัน ข้าวกล้อง (husked brown rice) จำนวน 71,180 ตัน ข้าวหัก (broken rice) จำนวน 36,105 ตัน และข้าวเปลือก (husked rice (paddy)) จำนวน 68,295 ตัน โดยส่งไปยังประเทศอิรัก 123,505 ตัน เปรู 60,609 ตัน บราซิล 51,901 ตัน เม็กซิโก 42,973 ตัน เวเนซุเอล่า 40,176 ตัน ตุรกี 23,527 ตัน เบลเยียม 25,042 ตัน เนเธอร์แลนด์ 19,896 ตัน สหราชอาณาจักร 17,196 ตัน ชิลี 8,162 ตัน เยอรมนี 5,808 ตัน ฝรั่งเศส 5,279 ตัน และประเทศอื่นๆ 23,869 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2020 (มกราคม-ธันวาคม 2020) อุรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 1.01 ตัน โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 121% เมื่อเทียบกับจำนวน 456,781 ตัน ในปี 2019

ที่มา *Oryza.com*